



ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๒๓๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. ปฏิทินดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบ URL (address) ไปยัง [www.localschoolin.th](http://www.localschoolin.th) ซึ่งเป็นสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพศึกษานอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยทุกแห่งทราบและดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ทุกแห่งทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๗

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒, ๑๑๓

## แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ประกอบด้วย ระดับสถานศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้

### ๑. ระดับสถานศึกษา

๑.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยสรุปผลการประเมินร่วมกันแล้วนำผลไปกรอกลงในแบบสรุป แบบที่ ๑ (ตามเอกสารลำดับที่ ๕ แบบประมวลคะแนนและผลการประเมินแบบทดสอบ) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบกรอกผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย จากระบบ (Automated Quality Assessment : AQA) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้าเว็บไซต์ <http://www.localschool.in.th> การเข้าใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้กรอก Username และรหัสผ่าน Password โดยใช้รหัสสถานศึกษา

๑.๒ สถานศึกษาดำเนินการนำผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการปฐมวัย เข้าสู่ระบบทางเว็บไซต์ <http://www.localschool.in.th> พร้อมทั้งจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ออกจากระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

๑.๓ สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยรวมไว้ในเล่มเดียวกัน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษารายละเอียดปรากฏตามเอกสารลำดับที่ ๕ แบบประมวลคะแนนและผลการประเมินแบบทดสอบ และสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้จาก เว็บไซต์ <http://www.localschool.in.th> เมื่อสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เป็นฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด และให้ดำเนินการจัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF พร้อมนำเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกำหนดการในปฏิทินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษานอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

### ๒. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใช้ระบบ (Automated Quality Assessment : AQA) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยเข้าเว็บไซต์ <http://www.localschool.in.th/district> การเข้าใช้ระบบให้กรอก Username และรหัสผ่าน Password โดยใช้รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ กำกับ ดูแลสถานศึกษาในสังกัด ให้นำผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการปฐมวัย เข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกต้องครบถ้วน

๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดออกจากระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อจังหวัด และให้ดำเนินการจัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF พร้อมนำเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกำหนดการในปฏิทินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

### ๓. ระดับจังหวัด

๓.๑ จังหวัด ใช้ระบบ (Automated Quality Assessment : AQA) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยเข้าเว็บไซต์ <http://www.localschool.in.th/province> การเข้าใช้ระบบให้ ผู้รับผิดชอบแจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และอีเมลของผู้รับผิดชอบสิทธิการเข้าใช้ในระดับจังหวัด ส่งมายังอีเมล [mail2res@gmail.com](mailto:mail2res@gmail.com) เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิการเข้าใช้ระบบฯ ให้จังหวัด ตรวจสอบ กำกับ ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่งให้นำผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการปฐมวัย เข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกต้องครบถ้วน

๓.๒ จังหวัดจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดออกจากระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัดให้เป็นฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และให้ดำเนินการจัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF พร้อมนำเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกำหนดการในปฏิทินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

### ๔. ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น

๔.๑ กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ใช้ระบบ (Automated Quality Assessment : AQA) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยเข้าเว็บไซต์ <http://www.localschool.in.th/region> การเข้าใช้ระบบให้ ผู้รับผิดชอบแจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และอีเมลของผู้รับผิดชอบสิทธิการเข้าใช้ในระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ส่งมายังอีเมล [mail2res@gmail.com](mailto:mail2res@gmail.com) เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิการเข้าใช้ระบบฯ ให้กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ตรวจสอบ กำกับ ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่งให้นำผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการปฐมวัย เข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกต้องครบถ้วน

๔.๒ กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดออกจากระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นให้เป็นฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมรายงานดังกล่าวและจัดเก็บเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดพิมพ์และแจกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปฏิทินการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ภารกิจ/การดำเนินการ
๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘	สถานศึกษา	๑. นำผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการปฐมวัย เข้าสู่ระบบฯ ๒. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF เข้าสู่ระบบฯ
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดจากระบบฯ ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF เข้าสู่ระบบฯ
๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘	จังหวัด	๑. จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดจากระบบฯ ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด เป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF เข้าสู่ระบบฯ
๓๐ ก.ค. ๒๕๕๘	กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น	๑. จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดจากระบบฯ ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF เข้าสู่ระบบฯ